

# ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

## ๑. หลักการและเหตุผล

การที่รัฐจะดำรงความเป็นรัฐอยู่ได้จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนของ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย ซึ่งรัฐจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ และรัฐจะสามารถดำรงความเป็นรัฐอยู่ได้ ก็ด้วยความมั่นคงขององค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ และความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ ย่อมเกิดจากการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน จะพบว่าประชาชนไทยยังประสบกับปัญหาความยากจน การเข้าไม่ถึงกลไกของรัฐในการช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยของปัจเจกบุคคลและทรัพย์สิน ความขัดแย้งในเรื่องดินแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลดังที่ปรากฏให้เห็นความขัดแย้ง แบ่งแยกเป็นฝ่ายต่างๆ ของประชาชนในประเทศ และกระบวนการก่อการร้ายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนส่งสัญญาณให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของรัฐทั้งสิ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้ดำเนินการด้านความมั่นคงของรัฐขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถชี้แนะและสามารถพัฒนา กลไกการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความมั่นคงของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับสังคมไทย

## ๒. วิสัยทัศน์การวิจัยรายสาขา (Vision)

ประเทศไทยมีการใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพด้านความมั่นคงของรัฐเพื่อความผาสุกของประชาชน

## ๓. พันธกิจการวิจัยรายสาขา (Mission)

การทำให้เกิดความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง ประชาชนสามารถเข้าถึงกลไกความช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐ

## ๔. เป้าประสงค์การวิจัยรายสาขา (Research Strategic Goals)

เกิดความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก

## ๕. กลยุทธ์การวิจัยรายสาขา (Research Strategic)

**กลยุทธ์ที่ ๑** การวิจัยเสริมสร้างการป้องกันประเทศ

เป้าหมายของกลยุทธ์การวิจัยรายสาขา เกิดความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง สร้างความสมานฉันท์และสันติสุข

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยนโยบายการป้องกันประเทศ

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยและพัฒนายุทธโธปกรณ์และระบบการป้องกันประเทศทดแทนการนำเข้า (ยืดอายุต่อยอดนวัตกรรม)

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเกี่ยวกับอธิปไตยและความปลอดภัย

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

**กลยุทธ์ที่ ๒** บูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**เป้าประสงค์**ของกลยุทธ์การวิจัยรายสาขา แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ และการจัดการชายแดน

**แผนงานวิจัย ๑** การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจาก ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น และการค้ามนุษย์ รวมทั้งอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ

**แผนงานวิจัย ๒** การวิจัยการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนทางความหลากหลายของวัฒนธรรม

**แผนงานวิจัย ๓** การวิจัยการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และการบริหารสภาวะวิกฤติ

**แผนงานวิจัย ๔** การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพของสื่อ

**กลยุทธ์ที่ ๓** การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม

**เป้าประสงค์**ของกลยุทธ์การวิจัยรายสาขา สร้างความเป็นธรรมกับชุมชน การบริหารจัดการความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย

**แผนงานวิจัย ๑** การวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตและป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของรัฐ

**แผนงานวิจัย ๒** การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและกระบวนการยุติธรรม

**แผนงานวิจัย ๓** การวิจัยการสร้างความเป็นธรรมในชุมชน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก

**แผนงานวิจัย ๔** การวิจัยการสร้างพลเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship)

**แผนงานวิจัย ๕** การวิจัยความมั่นคงในชีวิตเฉพาะกลุ่ม (เด็ก สตรี และชนกลุ่มน้อย)

## ๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย (Critical Success Factors)

๑. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย คือการพัฒนาความพร้อมของกำลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และกองกำลังประจำถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความสงบสุขแก่ประชาชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชน ในด้านความมั่นคง สนับสนุนกิจการทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศ

๒. เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและกองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี การสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

๓. แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงจัดระบบการสกัดกั้น ควบคุม ปราบปราม จับกุม และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้อง ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน จัดระบบป้องกันประเทศจากภายในโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคง ใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวดกับขบวนการนำพา และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ร่วมขบวนการฯ เพื่อสนับสนุนหรือลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง